

Số: 1827 /CT-TTHT
V/v. báo cáo vướng mắc khi thực
hiện Luật thuế bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tại văn bản số 1623/VP-CNN ngày 13-03-2012 về việc báo cáo các nội dung trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp (DN) tại hội nghị gặp gỡ đầu năm giữa lãnh đạo Thành phố với DN, Cục thuế Tp. HCM xin báo cáo như sau:

Theo bản tổng hợp tình hình khó khăn của DN ngày 05-03-2012 của Hiệp hội DN Tp HCM mà đại diện Hiệp hội nhựa Tp đã nêu ý kiến tại buổi hội nghị sáng 13-03-2012 và sau hơn 2 tháng thực hiện Luật thuế Bảo vệ môi trường đã phát sinh một số vướng mắc đối với sản phẩm túi ni lông.

- Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế Bảo vệ môi trường quy định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường:

“4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

Việc xác định sản phẩm túi ni lông thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường hiện nay gặp khó khăn do có các vướng mắc sau:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về “túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường”, dẫn đến việc các DN sản xuất sản phẩm túi ni lông làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE khi bán ra đều phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

09553832

+ Đối với sản phẩm làm từ nhựa màng đơn polyetylen (PE) hoặc có nhiều lớp (trong đó có ít nhất 1 lớp làm từ màng nhựa đơn PE) ở dạng cuộn, tấm, màng:

Thực tế tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh có một số sản phẩm làm từ nhựa màng đơn polyetylen (PE) hoặc có nhiều lớp ở dạng cuộn có khổ rộng, độ dày mỏng khác nhau; khi mua sản phẩm dạng cuộn này về, người sử dụng có thể dùng máy ép, máy dán ... để làm thành bao bì kín có đáy, có thể cắt thành tấm (bao bì hờ) để đóng gói hàng hóa, có thể dùng làm bạt phủ, che đậy hàng hóa, làm mái che ... Do vậy, rất khó xác định mục đích sử dụng khi người mua sản phẩm này.

+ Đối với sản phẩm túi ni lông, bao bì nhiều lớp có PE:

Hiện nay có một số nhà sản xuất sản phẩm túi ni lông, bao bì nhiều lớp, trong đó chỉ có một lớp từ màng nhựa đơn PE có chịu thuế bảo vệ môi trường hay không và cách tính thuế chưa có hướng dẫn cụ thể.

+ Các DN cho rằng mức thuế tuyệt đối 40.000 đồng/1Kg đối với sản phẩm túi ni lông là quá cao (tương đương giá bán trước khi áp dụng thuế bảo vệ môi trường).

Cục thuế Tp HCM đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến giải quyết các vướng mắc trên gửi Tổng cục thuế; Mặt khác, theo phản ánh của các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thì hiện nay việc thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm túi ni lông (sản phẩm dạng cuộn, bao bì nhiều lớp) ở các Tỉnh, Thành phố chưa thống nhất dẫn đến giá bán của các sản phẩm này chênh lệch nhau rất nhiều, cạnh tranh không lành mạnh và gây phản ứng cho các Doanh nghiệp.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh xin báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cục thuế;
- Lưu: HC, TTHT, PC.

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Hạnh

09553832